

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 203 (5/2566) วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
2.1	สวนไม้มูลค่าสูงทะเลแก้ว	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การให้ปลูกไม้มีค่า เช่น กฤษณา พะยูง ยางนา ชิงชัน เป็นต้น ตามสองข้างทางถนนในทะเลแก้วและบริเวณที่กำหนดให้ เพื่อสร้างรายได้สำหรับเป็นสวัสดิการของคนสวน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ ฯลฯ ในอนาคต 2) จัดตั้งกองทุนสวนไม้มูลค่าสูงทะเลแก้ว จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ล้านบาท สำหรับใช้ในการซื้อพันธุ์ไม้และค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแล 3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้เพื่อติดต่อประสานขอพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องในการปลูกไม้มีค่า 	<p>รับทราบ โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติ</p>
2.2	การสร้างรถบรรทุกขยะพลังงานไฟฟ้า	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการสร้างรถบรรทุกขยะพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ โดยมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสานกับคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ และอนุมัติเงินรายได้ในหลักการ จำนวน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ให้นำเสนอรายละเอียดการใช้เงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	<p>รับทราบ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ</p>
4.1	รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว)	<p>สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือนเมษายน 2566 ตามที่เสนอ โดยเสนอให้มีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้หลักการ 3 มิติ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงเมื่อชำรุดเสียหาย 2. ปรับปรุงเพื่อรักษามาตรฐาน 3. การปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 	<p>รับทราบ โดยศูนย์วัฒนธรรมฯ ดำเนินการตามมติ</p>

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.2	การพิจารณาแนวทางการ ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแนวทางการ ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่เสนอ โดยให้ ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การนำผลิตภัณท์ที่ได้จากงานวิจัยสู่ช่องทาง การตลาดออนไลน์ โดยเชิญผู้ที่ประสบ ความสำเร็จจากการขายสินค้าออนไลน์จาก ประสบการณ์จริงมาบรรยายให้ความรู้ให้แก่ นักศึกษา 2. การแก้ปัญหาเรื่องการสอบของอาจารย์ ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (IC3) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลเร่ง ดำเนินการการจัดทำคลังข้อสอบ IC3 3. เพิ่มเติมตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของ อาจารย์ผู้สอนได้มากกว่าหนึ่งศาสตร์วิชา โดยให้ดำเนินการและนำเสนอผลการ ดำเนินการความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 	<p>รับทราบ โดยรอง อธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน, กองนโยบายและแผน ดำเนินการตามมติ</p>
4.3	รายงานผลการประชุมของ คณะทำงานปรับปรุงและ ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา โรงขยะมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รับทราบผลการประชุมของคณะทำงาน ปรับปรุงและดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรงขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา โรงขยะ ดังรายชื่อต่อไปนี้ อธิการบดี ประธานกรรมการ นางวิลาวัลย์ สุบิน กรรมการ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กรรมการ อาจารย์ ดร.ชัชวรินทร์ นวลศรี กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี กรรมการ อาจารย์มนตรี วงศ์ศิริวิทยา กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ 	<p>รับทราบ นายกสภ มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้งแล้ว และคณะทำงาน แก้ปัญหาโรงขยะ ดำเนินการตามมติ</p>

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.3 (ต่อ)		<p>รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>3) อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ และให้คณะทำงานแก้ปัญหาโรงขยะ เสนอรายละเอียดการใช้เงินให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา</p>	
4.4	การพิจารณาข้อกำหนดตำแหน่งผลงานทางวิชาการ (ลับ)	รายละเอียดฉบับที่กรายงานการประชุมลับ	
5.1	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามที่เสนอ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้เสนอให้ดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเทียบเท่ากับคณะกรรมการสภาวิชาการ</p>	<p>รับทราบ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้ว</p>
5.2	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่เสนอ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้นำเสนอการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป</p>	<p>รับทราบ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้ว</p>

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.3	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามที่เสนอ	รับทราบ นายกสภ มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้งแล้ว
7.1	ความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ใน มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิง รสลิน คัคณางค์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการการจัด กิจกรรมหรือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์และมูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิง รสลิน คัคณางค์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้มอบให้ นายประดาป พิบูลสงคราม เป็นผู้ ประสานดำเนินการ และนำเสนอให้สภา มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป	รับทราบ โดย นายประดาป พิบูลสงคราม เป็นผู้ ประสานดำเนินการ และนำเสนอให้สภา มหาวิทยาลัยรับทราบ ต่อไป